

สรุป Key result และ KPIs กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ค่าเป้าหมาย	กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)				
1	เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย			ส่งเสริมสุขภาพ
1.1	เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	ร้อยละ 85	ส่งเสริมสุขภาพ
1.2	เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน	ร้อยละ	ร้อยละ 62	ส่งเสริมสุขภาพ
2	ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ	จำนวน	จำนวน 5,000,000 ครอบครัว	ส่งเสริมสุขภาพ
3	พขอ. ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง	จำนวน	10 ล้านคน	พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
4	เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100		ไม่ต่ำกว่า 100	งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
5	ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข			ส่งเสริมสุขภาพ
5.1	ประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์	ร้อยละ	ร้อยละ 50	ส่งเสริมสุขภาพ
5.2	โรงพยาบาลขนาด 120 เตียงขึ้นไปมีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ	ร้อยละ	ร้อยละ 100	ส่งเสริมสุขภาพ
5.3	ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	ร้อยละ 95	ส่งเสริมสุขภาพ
6	สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน	ตลาดสดนำซื้อ ตลาดนัด จังหวัดละ 1 แห่ง Street Food Good Health จังหวัดละ 1 แห่ง	คุ้มครองผู้บริโภค
7	ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21 - 28 วัน	ร้อยละ	ร้อยละ 100	ควบคุมโรคติดต่อ
1	อัตราการส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน	เกิดมีชีพแสนคน		ส่งเสริมสุขภาพ
2	ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน	ร้อยละ		ส่งเสริมสุขภาพ
3	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี	อัตราต่อ จำนวน ประชากร		ส่งเสริมสุขภาพ

4	ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan	ร้อยละ		ส่งเสริมสุขภาพ
5	ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ	ร้อยละ		พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
6	ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด	ระดับ		พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
7	ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง			ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
7.1	ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน	ร้อยละ		ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
7.2	ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง	ร้อยละ		ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
8	จำนวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหาสำคัญในพื้นที่	จำนวน		อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
9	ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”	ร้อยละ		ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
10	ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		คุ้มครองผู้บริโภค
11	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital	ร้อยละ		อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
12	ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	ร้อยละ		อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)				
8	อัตรารายตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั้งประเทศ	ร้อยละ	ต่ำกว่าร้อยละ 1.4	ควบคุมโรคติดต่อ
9	การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิตาม พรบ.ฯ	ทีม	2,500 ทีม	พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
10	ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ในสาขาที่เลือกครบถ้วนตาม Key Step Assessment	ร้อยละ	ร้อยละ 100	พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

11	อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว	ร้อยละ	เพิ่มขึ้นร้อยละ 5	คุ้มครองผู้บริโภค
12	สถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด(AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	เพิ่มขึ้นร้อยละ 5	ควบคุมโรคติดต่อ
13	ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S มีการจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP for EID	ร้อยละ	ร้อยละ 100	รพร.ระแก้ว
14	จำนวนประชาชนคนไทยมีหมอปประจำตัว 3 คน	จำนวน	25 ล้านคน	พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
15	จำนวนหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการครอบคลุม รพ. สังกัด ก.สธ. และสถานพยาบาลภาคเอกชน	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	คุ้มครองผู้บริโภค
16	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	อัตราต่อประชากรแสนคน	ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน	งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
17	เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านเกษตรวัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรม สมุนไพรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทยผ่านเกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ	ร้อยละ 60 ของจำนวนเมืองสมุนไพรทั้งหมด 14 จว.	แพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
13	ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอปประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ		พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
14	ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต	ร้อยละ		พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
15	ร้อยละอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาเหมาะสม			รพร.ระแก้ว และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
15.1	ร้อยละอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke:l60-l69)	ร้อยละ		รพร.ระแก้ว และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
15.2	ร้อยละอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke:l60-l69)	ร้อยละ		รพร.ระแก้ว และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
15.3	ร้อยละอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:l63)	ร้อยละ		รพร.ระแก้ว และควบคุมโรคไม่ติดต่อ

15.4	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (163) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time)	ร้อยละ		รพร.ระแก้ว
15.5	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (160-169) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน stroke Unit	ร้อยละ		รพร.ระแก้ว
16	อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอด			ควบคุมโรคติดต่อ
16.1	อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่	ร้อยละ		ควบคุมโรคติดต่อ
16.2	ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ	ร้อยละ		ควบคุมโรคติดต่อ
17	ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่	ระดับ		ควบคุมโรคติดต่อ
18	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้อย่างสมเหตุผล (RDU)	ร้อยละ		คุ้มครองผู้บริโภค
19	ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง	ร้อยละ		คุ้มครองผู้บริโภค
20	ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง	ร้อยละ		พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
21	อัตราตายทารกแรกเกิด	อัตราต่อพัน		รพร.สระแก้ว+ส่งเสริมสุขภาพ
22	ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยระดับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ		รพร.สระแก้ว
23	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจวินิจฉัยรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	ร้อยละ		แพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
24	ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	ร้อยละ		งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
25	อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-acquired	ร้อยละ		รพร.สระแก้ว

26	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M 1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เพิ่มขึ้นให้ได้น้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ	ร้อยละ		รพร.สระแก้ว
27	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษามาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ตัวชี้วัดย่อย			รพร.สระแก้ว+ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
27.1	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI	ร้อยละ		รพร.สระแก้ว+ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
27.2	ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		รพร.สระแก้ว+ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
28	18) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวชี้วัดย่อย			รพร.สระแก้ว
28.1	ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์	ร้อยละ		รพร.สระแก้ว
28.2	ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์	ร้อยละ		รพร.สระแก้ว
28.3	ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์	ร้อยละ		รพร.สระแก้ว
29	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5ml/min/1.73m ² /yr	ร้อยละ		ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
30	ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน	ร้อยละ		ส่งเสริมสุขภาพ
31	อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)	อัตราส่วน		รพร.สระแก้ว
32	ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตามฯ	ร้อยละ		สุขภาพจิต และยาเสพติด
33	ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลพินสภาพะยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)	ร้อยละ		พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

33.1	ผู้ป่วย stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment^รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือนหรือจน Barthel index =20	ร้อยละ		พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
34	ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery	ร้อยละ		ควบคุมโรคติดต่อ
35	ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนี้ไว้ในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีอีกเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก ๆ	ร้อยละ		รพร.สระแก้ว
36	อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดับ A, ร, ML	ร้อยละ		รพร.สระแก้ว
37	ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ร้อยละ		ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
38	ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ	ร้อยละ		พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
39	ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีหน่วยบริการทั้งอยู่ในพื้นที่ เกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับการท่องเที่ยวทาง ทะเลที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ		ไม่ใช่เป้าหมาย
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)				
18	องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ	จำนวน	จังหวัดละ 1 แห่ง	บริหารทรัพยากรบุคคล
19	ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	มากกว่าร้อยละ 80	บริหารทรัพยากรบุคคล
40	ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์	ระดับความสำเร็จ		บริหารทรัพยากรบุคคล
41	ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ		บริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)				
20	ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการ จัดบริการสุขภาพ	ร้อยละ	ร้อยละ 100	เขตสุขภาพ

21	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	ร้อยละ	ร้อยละ 92	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
22	จำนวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ	ร้อยละ 75	งานตรวจสอบภายใน
42	ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ดำเนินการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ อัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและรูปแบบบริการ
43	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขึ้น 3	ร้อยละ		พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและรูปแบบบริการ
44	ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ รพ.สต. ตีดาวระดับ 5 ดาว	ร้อยละ		พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและรูปแบบบริการ
45	ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ	ความแตกต่าง		ไม่ใช่เป้าหมาย
46	ระดับความสำเร็จของการจัดหาสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ	ระดับ		ไม่ใช่เป้าหมาย
47	ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน	ร้อยละ		ประกันสุขภาพ
48	จำนวนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่ พัฒนาต่อยอด	เรื่อง		ไม่ใช่เป้าหมาย
49	ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล	ร้อยละ		พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและรูปแบบบริการ
50	ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital	ร้อยละ		พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและรูปแบบบริการ
51	จำนวนผู้ป่วยที่รับยาที่ร้านยา	จำนวน		คุ้มครองผู้บริโภค
52	ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ		เขตสุขภาพ

53	ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไข และมีการบังคับใช้	ร้อยละ		ไม่ใช่เป้าหมาย
----	--	--------	--	----------------